

ตารางเปรียบเทียบบัญชีแนบท้าย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานทางวิชาการฯ

บัญชีที่ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานบริการวิชาการ

บัญชีที่ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานบริการวิชาการ				
บัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานทาง วิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓		ร่าง บัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานทาง วิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๗		โปรดระบุเหตุผลในการปรับเกณฑ์ภาระงานใหม่
ลักษณะภาระงาน	ภาระงาน (ชั่วโมง/สัปดาห์/เรื่อง/ภาคการศึกษา)	ลักษณะภาระงาน	ภาระงาน (ชั่วโมง/สัปดาห์/เรื่อง/ภาคการศึกษา)	
๑. โครงการยุทธศาสตร์พันธกิจ - ประธานกรรมการ/เลขานุการ - กรรมการ	๓.๐๐ ๒.๕๐	๑. โครงการยุทธศาสตร์พันธกิจ - ประธานกรรมการ/เลขานุการ - กรรมการ	๓.๐๐ ๒.๕๐	
๒. โครงการลักษณะอื่น (ที่ไม่ใช่งานวิจัย) - คางการเกิดรายได้ - โครงการไม่เกิดรายได้	๓.๐ ๒.๕๐	๒. โครงการลักษณะอื่น (ที่ไม่ใช่งานวิจัย) - คางการเกิดรายได้ - โครงการไม่เกิดรายได้	๓.๐ ๒.๕๐	
๓. ที่ปรึกษาโครงการให้หน่วยงานภายนอก	๑.๕๐	๓. ที่ปรึกษาโครงการให้หน่วยงานภายนอก	๑.๕๐	
๔. วิทยากร - ภายในมหาวิทยาลัย - ภายนอกมหาวิทยาลัย	๑.๕*จำนวนชั่วโมง ๒*จำนวนชั่วโมง	๔. วิทยากร - ภายในมหาวิทยาลัย - ภายนอกมหาวิทยาลัย	๑.๕*จำนวนชั่วโมง ๒*จำนวนชั่วโมง	
๕. คณะกรรมการภายนอก	๑.๐๐	๕. คณะกรรมการภายนอก	๑.๐๐	
๖. โครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้	๐.๖๐	๖. โครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้	๐.๖๐	
๗. โครงการลักษณะอื่น	๐.๖๐	๗. โครงการลักษณะอื่น	๐.๖๐	
การบริการวิชาการในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรไม่มีปริญญา หรือภาระงานอันมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน		การบริการวิชาการในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรไม่มีปริญญา หรือภาระงานอันมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน		
ลักษณะภาระงาน	ความหมาย	ลักษณะภาระงาน	ความหมาย	
๑. หลักสูตรระยะสั้น (Shrot course)	หลักสูตรที่มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับกลุ่ม บุคคลที่เป็นนักศึกษาหรือไม่ใช่ นักศึกษาในหลักสูตรปกติของ	๑. หลักสูตรระยะสั้น (Shrot course)	หลักสูตรที่มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับกลุ่ม บุคคลที่เป็นนักศึกษาหรือไม่ใช่ นักศึกษาในหลักสูตรปกติของ	

บัญชีที่ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานบริการวิชาการ				
บัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานทาง วิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓		ร่าง บัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานทาง วิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๗		โปรตรระบุเหตุผลในการปรับเกณฑ์ภาระงานใหม่
	มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนาน นัก หรือภาระงานอันมีลักษณะอื่นที่ คล้ายคลึงกัน		มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนาน นัก หรือภาระงานอันมีลักษณะอื่นที่ คล้ายคลึงกัน	
๒. หลักสูตรแบบไม่มีปริญญา (Non degree program)	หลักสูตรที่เปิดรับบุคคลภายนอกที่ไม่ มีสภาพเป็นนักศึกษา ในหลักสูตร ปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร เข้าศึกษาบางรายวิชาหรือ กลุ่มวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมี ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาอบรมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เปิด สอนสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ หรือภาระงานอันมีลักษณะอื่นที่ คล้ายคลึงกัน	๒. หลักสูตรแบบไม่มีปริญญา (Non degree program)	หลักสูตรที่เปิดรับบุคคลภายนอกที่ไม่ มีสภาพเป็นนักศึกษา ในหลักสูตรปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้า ศึกษาบางรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมี ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาอบรมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เปิด สอนสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ หรือภาระงานอันมีลักษณะอื่นที่ คล้ายคลึงกัน	
การบริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ หรือภาระงานอันมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน		การบริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ หรือภาระงานอันมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน		
ลักษณะภาระงาน	ความหมาย	ลักษณะภาระงาน	ความหมาย	
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Courseware ; MOOC)	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Courseware ; MOOC)	